



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 6 / 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะ  
เพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส”

ทุนวิจัยประเภท : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและการประมวลองค์ความรู้  
(PDG: Project Development Grant)

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 3 โครงการวิจัย จากทั้งหมด 24 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าโครงการวิจัยมานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ประเด็นโจทย์การวิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัย 2) กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย 3) กระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ความชัดเจนของ Output, Outcome และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value for money) 5) ศักยภาพของคณะผู้วิจัย ประสบการณ์วิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และมีเครือข่ายการทำงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เดิม โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญาสนับสนุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ หน่วย บพท. และคณะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ [www.nriss.go.th](http://www.nriss.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด  
กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการบริการสาธารณะ  
เพื่อกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส”  
ประจำปีงบประมาณ 2567  
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4804993	การวิเคราะห์เชิงนโยบายของภาษีคาร์บอนในที่พักอาศัยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างตัวแบบระบบและกลไกเบื้องต้น	ผศ.ดร.ชาติทนต์ โพธิ์ดง	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
2	4805067	พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	ดร.พรรณนิภา ไชยรัตน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี